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นโยบาย หรือข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1. ด้านการพัฒนาวิชาการ 
    1.1  ด้านหลักสตูร 

 
การยกระดับหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  มหาวิทยาลัย
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  ดึงนักศึกษาต่างชาติ   หรือ
บุคลากรผู้ที่สนใจเข้าศึกษา  เช่น  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ราชอาณาจักรกัมพูชา  เป็นต้น  โดยมหาวิทยาลยั
ควรท าการวิเคราะห์ว่า  คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย  มีศักยภาพเพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสตูรนานาชาติ  ไม่
เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรีเท่าน้ัน  สามารถเปิดสอนในระดบั
ปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  เช่น  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เป็นต้น  เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้และช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  และยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายการเรียนการสอนระหว่างประเทศด้วย 

 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประการส าคัญท่ีสุดคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
รองรับต่อการเปิดหลักสูตรนานาชาติ  

 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 การพัฒนามาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย ์ มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์ทุก
ภาคเรียนโดยจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมและการสอบ 
TOEIC ให้กับคณาจารย์หรือบุคลากรที่ต้องการทดสอบให้โดย
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยควรน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  ไป
วิเคราะห์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา/ปรับปรุงให้
ดีขึ้น   

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้วิเคราะห์ผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินเพื่อน ามาก าหนดเป็น
แผนการด าเนินการและแผนปฏิบัติราชการ/ปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 



นโยบาย หรือข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ขอให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ไปสู่สาธารณชนให้รับรู้  เพื่อสร้างความเช่ือมั่น  
ภาพลักษณ์  และความเชื่อถือให้กับผู้เรียน  และผู้ปกครองในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไปสู่สาธารณชนให้รับรู้   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

    1.2  ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ  ให้เป็นหลักสูตรที่
น่าสนใจส าหรับการตัดสินใจของผูเ้รียน  หรือผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานมาเรียน  เช่น  การแจกหนังสือสรุปสูตรต่างๆ  แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6  การจัดท าเว็บไซต์  การลงพื้นที่
ประชาสมัพันธ์  เป็นต้น  
- การประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  พัฒนา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที ่ ให้บริการ
เป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ  ซึ่งจะช่วย
ส่งผลต่อจ านวนยอดนักศึกษาทีเ่พิ่มขึ้น  และยังช่วยเหลือนักศึกษา
ในด้านการเรียน  ลดปญัหาการลาออกกลางคัน 
- เสนอให้มหาวิทยาลัยพัฒนากิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้
มากขึ้น 
- เสนอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  และ
อาจารย ์

ปัจจุบันหลายหลักสูตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

1.3 ด้านการบริหารจัดการ - มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการแกไ้ข  ในสาขาวิชาใดที่รับนักศึกษา
ไม่ได ้
- ในบางสาขาวิชาที่ไม่มีนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการอย่างไร
เพื่อให้อาจารย์ในแตล่ะสาขาวิชามีภาระงาน  มหาวิทยาลยัอาจ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องภาระงานของอาจารย์  เพื่อให้
อาจารย์มภีาระงานด้านวิชาการ  งานวิจัย  หรืออ่ืน ๆ  เป็นต้น 

ในกรณีที่มีสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาไม่ได้หรือมีจ านวนนักศึกษา
ไม่ถึงจุดคุ้มทุนในการเปิดจัดการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยได้
ประชุมร่วมกับคณะ/สาขาวิชาเพื่อให้ออกประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ในปีการศึกษาถัดไปและอาจารย์ประจ าสาขาได้บูรณาการท า
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมาเป็นประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรใดที่มีระยะเวลาถึงจุดที่
ต้องปรับปรุงหลักสูตรคณะ/สาขาวิชาและพิจารณาปิดหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 



นโยบาย หรือข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนามหาวิทยาลัย 
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- มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมลูการรับนักศึกษาย้อนหลัง  3  ปี  
พร้อมท้ังค่าใช้จ่ายหรือรายได้ทีเ่กดิจากการด าเนินการ   
- ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและทบทวน
แผนการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา  2566 

หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้เหมาะสม เป็นปัจจุบันและเป็นที่
ต้องการของท้องตลาด ทั้งนี้สาขาวิชาจะใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพการศึกษามาเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอน(การพิจารณาปิดหลักสูตร) 

2. ด้านการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน 

ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ให้
สอดคล้องกับเปา้หมายและเป็นไปตามรายไตรมาส  โดยเฉพาะ
งบประมาณแผ่นดิน  หมวดงบลงทุน 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในช่วงต้นปีงบประมาณ และมีเพิ่มมาตรการในการเร่งรัดโดยให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเฉพาะ
งบประมาณเงินแผ่นดินที่มีมาตรการเร่งรัดให้เบิกจ่ายไม่เกินเดือน
เมษายน 2566  ส าหรับงบประมาณงบลงทุนมหาวิทยาลัยมอบให้
งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เสนอมาตรการเร่งรัดการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยปรับ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างให้เร็วขึ้น เร่งรัดสัญญาที่ก่อ
หนี้ผูกพันแล้วให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเร่ งรัดส่งงานและเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน และกิจการพิเศษ 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เมื่อมหาวิทยาลัยไดร้ับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  
มหาวิทยาลยัควรเร่งรัดจดัท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี  
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  
และของมหาวิทยาลัย  และปดิประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานท่ี
ปิดประกาศของมหาวิทยาลยันั้น  และให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง  เพื่อให้พร้อมที่จะท าสญัญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือได้ทันที  โดยการด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างต้องเป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยโดยงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดีจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และของมหาวิทยาลัย  และปิด
ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานท่ีปิดประกาศของมหาวิทยาลัยนั้น  
และให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และรายงานให้
คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามแผนและ
รายงานกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผน 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน และกิจการพิเศษ 
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 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้  เพื่อก าหนดนโยบาย  แผนการจัดสรร
งบประมาณ  และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณ
เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และ
โครงการ 

มหาวิทยาลัยด า เนินการการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยควร
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  เพื่อก าหนด
นโยบาย  แผนการจัดสรรงบประมาณ  และการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน และกิจการพิเศษ 

4. ด้านการบริหารงานบุคคล อาจารย์ที่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ควรพัฒนาตนเองให้
มากขึ้น 

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ 
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ(ค่าตอบแทนส่วนที่ 2) กับบุคลากร
สายผู้สอน ซึ่งก าหนดให้บุคลากรสายผู้สอนต้องท าเอกสาร ต ารา 
งานวิจัย บทความทางวิชาการ เพื่อยื่นประเมินขอรับเงินประจ า
ต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าตอบแทนส่วนท่ี 2) ซึ่งจะท าให้อาจารย์ได้
พัฒนาตนเองทางวิชาการอยู่เสมอ 
(3) เกณฑ์การประเมินความดีความชอบของบุคลากรสายผู้สอน 
คือ การน าเอางานวจิัย ผลงานทางวิชาการ การเป็นผู้เช่ียวชาญกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  มาก าหนดเป็นเกณฑ์
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายผู้สอน 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร 

 มหาวิทยาลัยควรวางแผนในการงดส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ  และ
ช้ีแจงให้บุคลากรได้รับทราบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งแผนดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบและเป็นไปตามความต้องการจาก
หน่วยงานภายใน ได้แก่ สาขาวิชา คณะ เป็นต้น ซึ่งความต้องการ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในอนาคตนั้นจะลดลง  ประกอบกับการ
พิจารณารับบุคลากรสายผู้สอนใหม่ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราช

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร 



นโยบาย หรือข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ภัฏเลยจะประกาศรับอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เท่านั้น ดังนั้น การส่งบุคลากรลาศึกษาต่อจะเป็นบุคลากรที่ตกค้าง
จากแผนพัฒนาบุคลากรฉบับเดิม  ส าหรับแผนพัฒนาบุคลากร
ฉบับใหม่ที่จะน ามาใช้ บุคลากรที่จะไปศึกษาต่อจะลดลง และจะมี
การประกาศแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ให้บุคลากรทราบต่อไป หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย 

 มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการเพื่อให้บุคคลที่มีส่วนได้เสีย  เกิดความรู้สกึ
เป็นธรรมและก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ทั้งในระดับคณะ ส านัก และมี
ประกาศและหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สนับสนุน ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การที่
บุคลากรยังไม่สามารถประเมินเพื่อขอรับต าแหน่งที่สูงขึ้นอาจจะ
เกิดจากความพร้อมส่วนบุคคล  ส าหรับการประเมินความดี
ความชอบของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้น 
มหาวิทยาลัยมี เกณฑ์การพิจารณาที่ ชัดเจน มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินบุคลากรโดยพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาที่
ใกล้ชิดกับผู้ถูกประเมินและผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร 

 หากเป็นไปได้ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่จะเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือโยกย้าย ซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเพิ่มศักยภาพในทุกมิติ  เช่น 
สถานที่  คุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ และการปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเองด้านการ
จัดการเรียนการสอน และอื่นๆ 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร 



นโยบาย หรือข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เกิด
ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรทุกปี เพื่อทบทวนการด าเนินการตามแผนงาน
และความคุ้มค่า  

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร 

 - มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการอยา่งไร เพื่อช่วยเหลือบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั ในกรณีที่มเีหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยหาวิธีการ
ช่วยเหลือ หรือการใช้บุคลากรจากงานนิติการเพื่อเป็นหน่วยงาน
ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะถึงล าดับขั้นตอนต่าง ๆ  
- เสนอให้มหาวิทยาลัยเข้มงวดเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  
เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง 
- เสนอให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการหรือกระบวนการที่ปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่
ออกมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน เช่น ช่ือ 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย บัญชีธนาคาร อีเมล์ ไอดีไลน์ บัญชี
ผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูล
ในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยออกมาตการช่วยเหลือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นและมีระบบตรวจสอบการออก
หนังสือรับรอง จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกฎหมาย 



นโยบาย หรือข้อเสนอแนะเชิง
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 - มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการให้บุคลากรมีงานเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจก าหนด Job 
Description (JD) หรือ ค าบรรยายลักษณะงาน ให้เหมาะสมกับ
ภาระงาน และใช้เป็นเกณฑ์ประเมินศักยภาพการท างานของ
พนักงาน 
- การก าหนด Job Description (JD) หรือ ค าบรรยายลักษณะ
งาน ควรครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ซึ่ งจะต้ องระบุ โครงการ/กิ จกรรมให้บุคลากรจัดท า  Job 
Description (JD) หรือ ค าบรรยายลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความซ้ าซ้อน
ของภารงาน  และจ านวนบุคลากร 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร 

 


